



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๕

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย โดยอาจดำเนินการ ดังนี้

๑. การเพิ่มรายได้ของครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองของนักเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองเด็กเล็กนำสินค้าหรือพืชผลการเกษตรในครัวเรือนมาจำหน่ายที่โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอาจนำผลผลิต ชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน จำหน่ายและแบ่งรายได้ให้กับนักเรียน

๒. การจัดโครงการธนาคารขยะ โครงการคัดแยกขยะ หรือขยะแลกเงิน ฯลฯ

๓. การลดภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองในเรื่องต่างๆ เช่น การสนับสนุนหรือลดวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่สามารถลดได้โดยไม่กระทบการเรียนรู้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : อนุภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗





ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๑๔๕๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การประกอบอาชีพและรายได้ของผู้ปกครองนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขณะนี้สถานศึกษาได้มีการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ แล้วนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็ก ในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวน สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย โดยอาจดำเนินการ ดังนี้

๑. การเพิ่มรายได้ของครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กโดยการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองของนักเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครองเด็กเล็กนำสินค้าหรือพืชผลการเกษตรในครัวเรือนมาจำหน่ายที่โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอาจน่าผลผลิต ชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน จำหน่ายและแบ่งรายได้ ให้กับนักเรียน

๒. การจัดโครงการธนาคารขยะ โครงการคัดแยกขยะ หรือขยะแลกเงิน ฯลฯ

๓. การลดภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนหรือลดวัสดุอุปกรณ์ การเรียนที่สามารถลดได้โดยไม่กระทบการเรียนรู้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๐๒ - ๕๓๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๐๘